

Happy Brain การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

* องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วได้ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมในด้านต่างที่สนใจ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตรเมื่อวันที่
๑.	นายสมภพ ภูริปโชติ	ปลัด อบต.	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตามรูปแบบจําแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่)	มหาวิทยาลัยบูรพา	๙ ก.ค.๖๖
๒.	นางสาวนงนุช ยมมรรคา	รองปลัด อบต.	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตามรูปแบบจําแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่)	มหาวิทยาลัยบูรพา	๙ ก.ค.๖๖
๓.	นางสาววาทีณี สีวานนท์	หัวหน้าสำนักปลัด	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตามรูปแบบจําแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่)	มหาวิทยาลัยบูรพา	๙ ก.ค.๖๖
๔.	นางบุญญรัตน์ มูลละ	ผู้อำนวยการกองคลัง	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยระบบ Ltax๓๐๐๐V๔.๕	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	๖ พ.ย.๖๕
๕	นางวรรณ คงอยู่	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตามรูปแบบจําแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่)	มหาวิทยาลัยบูรพา	๙ ก.ค.๖๖
๖	นายรัฐสิทธิ์ สหพิบูลย์ชัย	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๔๑	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๑๓ ก.ย.๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตร เมื่อวันที่
๗	พันจ่าเอกยุทธนา สุกติบ	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	พนักงานดั่งแพลิ่ง	กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย	๒๗ ม.ค.๖๖
๘	นางสุทธินันท์ อินทรอักษร	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและ แผน รุ่นที่ ๙๔	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๒๕ มิ.ย.๖๖
๙	นางสาวไพลิน ยมมรรคา	เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การปฏิบัติงานในระบบบริหารงานการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๘ ส.ค.๖๖
๑๐	นางสาวจุรีรัตน์ บุญชู	นายช่างโยธาชำนาญ งาน	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก	๑๐ เม.ย.๖๖
๑๑	นายพจน์ เอี่ยมสวน	พนักงานขับรถยนต์	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ รถพยาบาล	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๖ ธ.ค.๖๕
๑๒	นายชำนาญ รอดพ่วง	พนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาด เบา	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ รถพยาบาล	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๖ ธ.ค.๖๕
๑๓	นางสาวอมรรรัตน์ จุมพล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	อบต.วัดแก้ว	๑๕ มิ.ย.๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตร เมื่อวันที่
๑๔	นายผดุงเกียรติ พักเขียว	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก	๑๐ เม.ย.๖๖
๑๕	น.ส.กวิณา ทองพลอย	ผู้ดูแลเด็กฯ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	ความรู้ด้านวิชาการของเด็กปฐมวัย	โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๑	๒๖ มิ.ย.๖๖
๑๖	น.ส.รัชนก บุญอาจ	ครู คศ.๒	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	เรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็ก	กศน.จังหวัดนครปฐม	๒๖ มิ.ย.๖๖
๑๗	น.ส.สุกัญญา ชุนเกษา	ผู้ดูแลเด็กฯ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	๒๗ พ.ค.๖๖
๑๘	น.ส.วิไลรักษ์ สืบเนียม	ผู้ดูแลเด็กฯ	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	การบริหารจัดการความปลอดภัยตาม มาตรฐานชาติและแนวทางการป้องกันและ การเผชิญเหตุในสถานศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	๑๓ พ.ย.๖๕
๑๙	น.ส.ศนิ สืบเนียม	ครู คศ.๒	การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการ ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	มหาวิทยาลัยมหิดล	๑๓ พ.ย.๖๕